



ที่ ศธ 04025/ 2203

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง บ้านหนองหลุบ บ้านทองหลาง บ้านหนองเชียงซุยโนนสะอาด
บ้านม่วง บ้านนาฝายนาโพธิ์ บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว และหนองชาดพิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ตามใบตอบรับ จำนวน 1 ชุด
2. ตารางกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (บูรณาการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดค่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีจำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู 16 คน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ป.4-6) 16 คน รายชื่อตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย (จุดอบรมจังหวัดขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมกรีน ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นควรให้โรงเรียนได้แจ้งและอนุญาตให้บุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตารางกิจกรรมตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ให้โรงเรียนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window7 เป็นต้นไป มาในวันกิจกรรมค่ายฯ เพื่อติดตั้งชุดโปรแกรม โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับครูและนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชตศักดิ์ ศรีสง่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 0-4324-6663-5 ต่อ 212

ผู้ประสานงาน นายวรารุช ปัทมาพงษ์ โทร. 081 054 7070

<http://www.kkzon1.go.th>